
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ครั้งที่ 5/2564 

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 14.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน ์



 
วาระการประชุม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.   

ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
  1.1.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ข้อ 2 การ
จัดท า มคอ.7 ดังนี้     (2.1) ให้ทุกหลักสูตรใช้แบบฟอร์ม มคอ.7 ฉบับใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
        (2.2) วิธีการด าเนินการจัดท า มคอ.7 ให้ประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท า มคอ.7 ในรูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส านักวิชา 
(ถ้ามี) และคณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันตามล าดับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (ปริญญาตรี
ปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตศึกษา ปิดภาคเรียนที่ 3/2564 วันที่ 6 
มิถุนายน 2565) 
        (2.3) มคอ.7 ฉบับจริงเก็บไว้ที่คณะ แล้วส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF มคอ.7 ฉบับ
ประเมินตนเอง และฉบับสมบูรณ์หลังการประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        (2.4) หลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ให้แต่ละหลักสูตรจัดเก็บไว้ที่คณะ (เอกสารประกอบ 1) 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที ่12 มกราคม 2565  
ผ่านระบบออนไลน์ ให้ที่ประชุมรับรอง (เอกสารประกอบ 2) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
................................................................................................. ......................................................................... .... 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณากระบวนการและ
เกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา (เอกสารประกอบ 3) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 4.1 ยืนยันรายวิชาที่ประสงค์เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 ตาม (เอกสารประกอบ 4) 

มติที่ประชุม.................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.2 ปฏิทินการจัดการเรียนตารางสอบประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ตามท่ีกองทะเบียนและประมวลผล แจ้งก าหนดการและแนวทางในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตาราง
สอบประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียด (เอกสารประกอบ 5) จึงขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ก าหนดแนวทางในการเปิดรายวิชาตามหลักสูตรฯ 2559 และ หลักสูตรฯ 2564 ส าหรับปีการศึกษา 2565 
และก าหนดกระบวนการและตารางเวลาในการด าเนินการเพ่ือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม.................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.3 พิจารณารายละเอียดของรายวิชาการฝึกงานทางรัฐศาสตร์ (1302433) 
      ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ซึ่งรับผิดชอบการเปิดรายวิชาการฝึกงานทางรัฐศาสตร์ (1302433) ขอส่งข้อมูล
มูลเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการฝึกงาน เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นและลงมติ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ (เอกสารประกอบ 6) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 
ปิดประชุมเวลา................................... น. 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  เวลา 14.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 2. อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย  เศรษฐสุรวิชญ์  รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล  ประธานหลักสูตรฯ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
5. อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
6. อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 7. อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศรี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 9. อาจารย์ ปฤณ เทพนรินทร์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้ทีไ่ม่มาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
 1. อาจารย์หนึ่งนยา  ไหลงาม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ทิพสุดา  ญาณาภิรัต   รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิตและกฎหมาย 
 2. นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 3. นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นายศักดา  ดุระยับ    นักวิชาการศึกษา 
 5. นายมารุต  บุบผามาลา    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบองค์ประชุมแล้ว อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธาน
ในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 

 



1.1.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ข้อ 2 

การจัดท า มคอ.7 ดังนี้     (2.1) ให้ทุกหลักสูตรใช้แบบฟอร์ม มคอ.7 ฉบับใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2.2) วิธีการด าเนินการจัดท า มคอ.7 ให้ประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท า มคอ.7 ในรูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือ
หัวหน้าส านักวิชา (ถ้ามี) และคณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันตามล าดับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 
2565 (ปริญญาตรีปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตศึกษา ปิดภาคเรียนที่ 
3/2564 วันที่ 6 มิถุนายน 2565) 
           (2.3) มคอ.7 ฉบับจริงเก็บไว้ที่คณะ แล้วส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF มคอ.7 ฉบับ
ประเมินตนเอง และฉบับสมบูรณ์หลังการประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
           (2.4) หลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ให้แต่ละหลักสูตรจัดเก็บไว้ที่คณะ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
            ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที ่12 มกราคม 2565  

ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้ด าเนินการส่งร่างสรุปรายงานการประชุมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาแจ้งแก้ไขสรุปรายงานการประชุม 
 มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน เมื่อล่วงพ้นเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 
สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณากระบวนการ 
และเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 
  1) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ เรื่องแรกเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกระบวนการและเกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์สอนรายวิชาซึ่งจะมีการประชุม 3 ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่ 
1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เป็นการประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาตามแผนการเรียน และจะก าหนดคุณสมบัติ 



ครั้งที่ 2 ภาระงาน และครั้งที่ 3 มติการรับผิดชอบในหลักสูตร ส่วนเรื่องท่ีสองวัตถุประสงค์การคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอนที่สอดคล้องกับคุณสมบัติข้อ 1 ท าข้อเสนอแนะให้คล้องกับหลักสูตร 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอ เรื่องแรกถ้าใช้เกณฑ์ตามนี้ซ่ึงเป็นปี
ของการศึกษาหน้าแล้วปีการศึกษานี้จะเขียนเกณฑ์อย่างไร ส่วนเรื่องท่ีสอง มั่นใจหรือไม่ที่จะใช้ขั้นตอนนี้จะไม่
มีค าถามกลับมาว่าเป็นอ านาจสั่ง 
  3) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ ถ้าเป็นเรื่องแรกเรา
จะมีกระบวนการ 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอ ถ้าเป็นกระบวนการปี 2564 
กระบวนการต้องมีมาแต่ต้นปีการศึกษา 
  5) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ กระบวนการต้อง
เป็นของปี 2563 เพ่ือก าหนดปี 2564 

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
การเขียนกระบวนการนี้เป็นการเขียนการท างานที่ผ่านมาเพ่ือให้เป็นลักษณะออกมาให้เข้าใจง่าย 
  7) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ คณะกรรมการ
อยากให้เราท าประเมินหลักสูตรปี 2564 เพ่ือประชุมท ากระบวนการตามขั้นตอนปี 2565 

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
ประเด็นการประชุมนี้เรามีอ านาจในการก าหนดรายวิชาเลยหรือไม่ และอาจารย์แต่ละท่านมีก าหนดสอนกี่วิชา  
กี่หน่วยกิต 
  9) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ ตัวควบคุมคุณภาพ
การเรียนการสอน มีรายละเอียดอยู่ในการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา 
       10) นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้น าเสนอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือผู้บริหารก าหนดแนวปฏิบัติที่ 15 หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอนทั่วไป ปฏิบัติที่ 18 หน่วยกิต บวกลบได้ 
1.5 หน่วยกิต 
  11) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอมีการก าหนดไว้ด้วย ตามระเบียบ
ผู้บริหารนับที่ 6 
  12) อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศร ีได้น าเสนอมีระเบียบการประกาศ ก.บ.ม. เรื่องภาระงานขั้นต่ า
เอาไว้ ดังนั้นเราไม่มีอ านาจไปตั้งเองได้เพราะ ก.บ.ม. ก าหนดไว้แล้ว เพดานขั้นสูงก็มีการก าหนด 15 ถึง 18 
บวกเพ่ิมได้ 1.5 แต่ข้ันต่ าต้องท าตามประกาศ 
  13) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอตามประกาศ ก.บ.ม. ประกาศไว้ว่า
ตามภาระสอนภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาละ 16 หน่วยกิต ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มี
ภาระหน้าที่อ่ืนอาจจะลงมาที่ 6 หน่วยกิต 

14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
ในกรณีที่หารือกันเรื่องที่แล้ว ถ้าเกินเกณฑ์การก าหนดต้องน ามาประชุมพิจารณาอีกรอบ 



  15) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอสาเหตุที่ได้ก าหนดเพดานไว้ เพราะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งคณะปล่อยให้อาจารย์สามารถเปิดสอนได้ ตามก าหนด อว. สูงสุด ต่อสัปดาห์ 11 ถึง 25 อาจารย์
บางท่านสอนสูงสุด 25 กลายเป็นว่าอาจารย์ท างานหนักไปแต่เงินที่ได้ไม่พอเบิกจ่าย 25 ชั่วโมงได้ เลยหาทาง
ออกให้อาจารย์ไม่เกิดเพดานที่ 18 แต่ในกรณีที่เกิน 18 ต้องมาดูอีกว่าค่าสอนจะพอหรือไม่ 

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
ในกรณีที่เราร่างแนวระเบียบ กระบวนการอะไร ต้องมีความจ าเป็นที่คิดเผื่อในกรณีภาวะสาขาวิชาเอกขาด
แคลนผู้สอนไม่เพียงพอและการจะขยายเพดานเรื่องนี้ต้องเข้าการพิจารณาที่กรรมการชุดไหนแล้วเรื่องค่าสอน
จะเป็นข้อตกลงกันอย่างไรว่า เรื่องการเบิกจะไปที่ไหน จะได้ไม่เป็นข้อที่เกิดปัญหามานั่งคุยกันอีกที 

17) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอขั้นตอนที่สาม 
หลังจากวิชาเอกประชุมกันเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งเรื่องกลับมาที่ตัวอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก็จะมี
กระบวนการส่งกลับไป 

18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
แสดงว่า โดยสรุป เป็นการอนุมัติของกรรมการชุดนี้ เป็นกรณีท่ีต่ ากว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ 

19) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอไม่ว่าจะต่ าหรือเกิน 
สามารถทักไปได้ ในกรณีท่ีไม่ครบหรือไม่สอดคล้องตามคุณสมบัติ เรื่องสืบเนืองอีกเรื่อง คือ การบูรณาการสอน 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย ที่ได้คุยเอาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับรายวิชาที่จะบูรณาการกับโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม และได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย ท่านคณบดี ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี ้
  20) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอแจ้ง
ไว้ว่าจะท าการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา 2/2564 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด (COVID-19) 
จึงขออนุญาตที่จะปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม คือเดิมจะพานิสิตไปลงพ้ืนที่และจัดกิจกรรมที่ต าบลดงบัง 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยสถานการณ์ที่นิสิตมีทั้งเรียน On-site และ Online เลยจะใช้วิธีการ
ด าเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ ให้นิสิตช่วยกันคิดฐานชุมชนแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์ ขยายการน านิสิตลงไปท า
กิจกรรมโดยบูรณาการกับรายวิชาที่อยู่ในซัมเมอร์แทนแบบนี้จะสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้วยได้
หรือไม่ขอปรึกษาประเด็นนี้ 

21) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอตามที่เรียนไว้ 
เบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ช่วงที่รายงานรบกวนตอน มคอ.5 ให้อาจารย์เขียนอธิบายไว้สักเล็กน้อย คือหารือร่วมกับ
อาจารย์ท่านอ่ืนไปด้วยตอนนี้ สมมติว่าให้รายงานอธิบายเอาไว้ชุดเดียวกันกลุ่มนี้ 1) คือภาวะโควิด 2) คนกลุ่ม
นี้ก็จะไปลงพ้ืนที่ด้วยแต่ว่าก็จะไม่ทั้งหมด 

22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
ค่อนข้างไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่านิสิตที่เรียน 2/2564 จะไปลงวิชาซัมเมอร์ด้วยแต่จะมีความเชื่อมกันใน
หัวข้อสอนผังเมือง ซึ่งจะได้ชวนนิสิตไปออกแบบและแจ้งนิสิตต้องเรียนแบบผสมผสาน 

23) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอให้เขียนอธิบายไว้ 
ของ มคอ.5 ว่าจะมีการเลื่อนจัดกิจกรรมออกไป 



       24) นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้น าเสนอถ้าปรับปฏิทิน
การศึกษาใหม่แล้ว มคอ. ที่เราสามารถน ามาเรียกร้องได้ 31 มิถุนายน 2565 แล้วปฏิทินการศึกษา 2564 ของ
เราถึงวันที่ 30 พฤษภาคม แต่เดิมประเมินช่วงซัมเมอร์ แต่ทีนี้ปรับปฏิทินการศึกษาของการประเมินใหม่ก็จะ
สามารถเอาวิชาที่อยู่ในซัมเมอร์มาประกอบการเขียนได้ 
  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
       4.1 ยืนยันรายวิชาที่ประสงค์เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนที่ 3 
ปีการศึกษา 2564  
  1) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอรายวิชาภาคท่ี 
3/2564 อาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชาเอกแจ้งมาเปิดเรียนช่วงซัมเมอร์ เปิดจ านวน 18 รายวิชา เป็นเอกเลือก
ทั้งหมด และมจี านวน 2 รายวิชาที่เปิดในเรื่องของหลักสูตร 2564 ไว้ด้วย เป็นการเปิดคู่สองรหัสขั้ว 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอก าหนดลงไปได้เลยหรือไม่ว่าจะสอน
แบบออนไลน์หรือแบบไหน ก าหนดช่วงเวลาอย่างไร แบ่งเป็น 2 ช่วง 3 ช่วงหรือว่ากี่ช่วง 
  3) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอซัมเมอร์โดยปกติ จะ
เปิดที่เวลา 09.00 น. เวลาที่เคยสอน เนื่องจากรายวิชาเปิดน้อยแต่ว่ายึดตามเก่าจะเริ่มที่เวลา 08.00 น. 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอถ้าเป็นไปได้อยากให้ขยายช่วง เพราะ
ถ้าเป็นวันที่ 2 ช่วง ถ้าเปิดวิชาเยอะ เวลาและวันที่จะลงมันจะไปก าจัดทางนิสิตหรือไม่ แล้วถ้าท า 2 ช่วง จะให้
อาจารย์จัด 2 ช่วงเลยหรือวันละช่วง จะเป็นแนวทางเดียวกัน หรือแล้วแต่อาจารย์ผู้สอน 
  5) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์
ผู้สอน ขอให้อาจารย์ระบุมาว่าความต้องการที่อยากจะสอนเว้นช่วงหรืออยากสอนต่อเนื่องยาวไปเลย 
  6) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอให้เป็นผู้สอนหรือกรรมการหลักสูตร
ที่ก าหนดแนวทางไว้ให้ 
  7) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอถ้าจ านวนวิชาน้อย
อาจจะสอบถามอาจารย์แต่ละท่าน 

8) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
เวลา 08.00 น. – เวลา 11.00 น. , เวลา 11.00 น. – เวลา 14.00 น. และเวลา 14.00 น. – เวลา 17.00 น. 
ส่วนออนไลน์ให้อาจารย์เลือก และการระบุเวลา 
  9) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอถ้ากรณีท่ีอาจารย์มีความประสงค์จะ
เป็น Online หรือ On-site จะต้องแจ้งแผนการเรียนหรือแผนการรูปแบบการสอนไหม คณะมีอุปกรณ์อะไรให้
หรือรอแผนก่อนแล้วค่อยเตรียมอุปกรณ์ให้ในส่วนนี้ 
 



10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอ 
ยังใช้แนวทางเดิมอยู่ตัวล่าสุด ที่จริงมหาวิทยาลัยอยากให้เข้ามาเรียน On-site มหาวิทยาลัยเข้าใจเลยให้เป็น
ดุลพินิจของผู้สอน ยังไม่มีมติเป็นเชิงบังคับ 

11) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ อาจารย์คนไหนที่ 
สอนแบบผสมผสาน On-site ก็ให้แนบตัวแบบส ารวจไปด้วยเลย และตัวของหลักสูตรทางมหาลัย ไม่อยากให้
ปล่อยนิสิตจบ 3 ปี 
  12) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอตอนที่เช็คหลักสูตรมีการคุยกันแล้ว 
ว่าการแก้ปัญหาคือการล็อคไว้ที่ปีสี่เทอมหนึ่ง จะมีวิชาเอกบังคับอยู่ ถ้าเป็นหลักสูตร 59 คงจะท าอะไรได้ไม่
มากเพราะว่าตัวโครงสร้างเขียนไว้แบบนั้นไม่สามารถไปล็อคไว้ได้ แต่หลักสูตรปี 64 ขั้นต่ าที่นิสิตจะสามารถจบ
ได้คือสามปีครึ่ง 
 มติ    ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ และให้คุณเกษราภรณ์ คลังแสง แจ้งเวียนกรณี
รายวิชา 3/2564 ของสาขาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์คืนวิชากลับไปให้ตรวจสอบใน Messenger 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  4.2 ปฏิทินการจัดการเรียนตารางสอบประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ตามท่ีกองทะเบียนและประมวลผล แจ้งก าหนดการและแนวทางในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตาราง
สอบประจ าปีการศึกษา 2565 จึงขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก าหนดแนวทางในการเปิดรายวิชาตาม
หลักสูตรฯ 2559 และ หลักสูตรฯ 2564 ส าหรับปีการศึกษา 2565 และก าหนดกระบวนการและตารางเวลาใน
การด าเนินการเพ่ือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการต่อไป 
       1) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอส าหรับวิชาเอก เริ่ม
ด าเนินการจัดตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
และมีการแยกช่วงเพ่ือให้นิสิตมีความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน  
       2) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ โดยหลักการให้แต่
ละเอกจัดตารางเรียนมาท้ังปีการศึกษา และในแต่ละปีการศึกษาทั้งภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 ทาง
ส่วนกลางก็จะส่งเรื่องกลับไปยืนยันอีกครั้งโดยไม่ต้องส่งกลับไปกลับมา 
       3) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนออยากให้อาจารย์ส่ง
รายวิชาทั้งปีการศึกษาของแต่ละเอกเพ่ือที่ฝ่ายวิชาการจะได้จัดตารางเรียนตารางสอนปีการศึกษาปีที่ 1/2565 
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 
       4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอขอให้ผู้ประสานงาน
แต่ละเอกช่วยประชุมและก็จัดรายวิชา 
       5) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอ ฝากถึงอาจารย์อย่า
ลืมรหัสหลักสูตรใหม่ด้วย 



       6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอสอบถามอาจารย์
เรื่องหลักสูตรใหม่และหลักการของการเปิดรายวิชา เกี่ยวกับรายวิชาหลักสูตรปีการศึกษา 2565 ประเด็นหารือ
จะมี 2 ข้อ กรณีที่วิชาแกนของปีการศึกษา 2565 คือ รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาแกนแล้ว แต่เคยเปิดในเทอม 1 
ของหลักสูตร 59 ประเด็นที่ 1 รายวิชา 1300 300 Research Methodology ข้อหารือ คือ ตั้งแต่เทอม 
1/2565 จะเปิดแยกของแต่ละวิชาเอกไปเลยหรือไม่ ประเด็นที่ 2 รายวิชา 1300 203 Politics of Justice 
ต้องขอให้เอกการเมืองการปกครอง (1301 201) เป็ดส ารองให้ที่จ านวนเท่าไหร่ หรือทางเลือกอ่ืนที่อาจารย์ 
จะน าเสนอ 
       7) อาจารย์ธวัชชัย ป้องศร ีได้น าเสนอ อยากให้ยึดตามแบบเดิมไปจะได้ไม่ต้องสับสนอะไร 
ส าหรับรหัสปี 63 ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นเล่มหลักสูตรใหม่ 
       8) อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์ ได้น าเสนอเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี  
       9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอเห็น
ด้วยกับการยึดตามแบบเดิมไปก่อน  
       10) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอสรุปรายวิชา1300 
300 Research Methodology จะยังคงยึดตามแบบเดิม และส าหรับในรายวิชา 1300 203 Politics of 
Justice ยังมีนิสิตตกหล่น ขอเสนอให้เปิดเป็นวิชาคู่คือเป็นรหัสคู่ เพ่ือให้นิสิตได้เลือก 3 ตัวเลือก ไม่เห็นด้วยกับ
การเปิดวิชาเก็บตก 
  11) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอถ้าเปิด 3 ตัวเลือก แล้วบังเอิญว่าไป
ชนกับวิชาอ่ืนของนิสิต อาจารย์ได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้วหรือไม่ 
       12) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอถ้าเป็นรายวิชานี้ 
ให้จัดเป็นสถานะของวิชาแกนแบบนี้ได้หรือไม่ 
       13) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอการเปิดรายวิชาจะ
เปิดตามที่ระบุอยู่ในเล่มหลักสูตร 
       14) นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้น าเสนอเพ่ิมเติมจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ และก็คุณเกษราภรณ์ คลังแสง ความหมายถ้าไปจัดรวมกันกับชั้นปีอื่น
หรือตัวกลุ่มอื่นคิดว่านิสิตแต่ละปีจะลงชนกันและบางทีนิสิตบางชั้นปีอาจจะลงวิชานนี้ไม่ได้ และในปีหน้าก็จะ
ลงเก็บตกไปเรื่อย ๆ  แบบนี้ 
       15) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอเพราะมีการก าหนด
ในการจัดตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 กับปีที่ 2 ซึ่งมหาลัยอยากให้ทางคณะจัดในวันจันทร์ วันอังคาร และวัน
พุธตอนเช้า ซึ่งเป็นรายวิชาหลัก ๆ ก็จะเป็นรายวิชาบังคับที่นิสิตชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 2 ได้เรียน 
       16) อาจารย์ธวัชชัย ป้องศร ีได้น าเสนอ ถ้าเราไม่เปิดแยกวิชาออกมาต่างหาก ก็จะท าให้นิสิต
มีทางเลือกว่าจะลงเซค (Sec) ไหนได้ 3 เซค (Sec) คือ มีทางเลือกให้ 3 ทาง จะเพ่ิมทางเลือกให้นิสิต เพราะถ้า
แยกเซค (Sec) ออกมาผู้สอนก็ยังไม่แน่ใจ เพราะว่าผู้สอนมี 5 คน ก็ต้องประชุมอีกที  ส่วนการเปิดรายวิชา
อยากเปิดแบบไหนให้นิสิตมีทางเลือกเยอะที่สุดให้อยู่ในหลักการที่ว่าไม่ต้องเทียบโอนรายวิชา 



       17) นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้น าเสนอมองว่าเป็นการ
บริหารจัดการเวลาของเด็กกลุ่มท่ีเก็บตก เพราะสมมุติว่าถ้าเอาวิชาไปรวมกัน กรณีท่ีเด็กกลุ่มนี้จะลงไม่ได้หรือ
ว่าเกือบ 70 – 80% นี้ ยิ่งนิสิตคนไหนติด F เยอะและต้องไปลงเก็บตกทีนี้เด็กต้องระหว่างชั้นปีที่เด็กอยู่
ปัจจุบัน  คณะต้องมาบริหารจัดการให้เด็กสามารถลงให้ได้มากที่สุด 
  18) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอถ้าคิดว่าจะเปิดคู่ของรหัสเก่ารหัส
ใหม่ ถ้าอย่างนั้น 2 กลุ่มดีกว่าในแง่การจัดการบริหารทัพยากรเวลามันก็จะได้ไม่แตกออกมาเป็น 3 กลุ่ม 
       19) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอเห็นด้วยกับรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ 
       20) อาจารย์ธวัชชัย ป้องศร ีได้น าเสนอ จะ 2 กลุ่ม หรือ 3 กลุ่ม ไม่ใช่ประเด็นปัญหาจ านวน
เท่าไหร่ ประเด็นคือนิสิตตกค้างมากน้อยเพียงใด ถ้านิสิตตกค้างจ านวนอยู่มากอีกเซค (Sec) 1 ก็ควรจะเปิด 
แต่ถ้าเปิดคู่เป็น 3 ทางเลือกนิสิตก็จะมีตัวเลือกเพ่ิมเป็น 3 ทาง 
       21) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอสรุป เบื้องต้นขอให้
เปิดเป็น 2 เซค (Sec) ตามสถานะของวิชาเอก ท าตามตารางสอนเป็น 2 เซค (Sec) ก่อน ให้ท าเป็นกรณี
ฉุกเฉินไว้ว่าเปิดอีก 1 เซค (Sec) ถ้าเกิดนิสิตเพ่ิมขึ้น 
 มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ  
 
  4.3 พิจารณารายละเอียดของรายวิชาการฝึกงานทางรัฐศาสตร์ (1302433) 
  ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งรับผิดชอบการเปิดรายวิชาการฝึกงานทาง
รัฐศาสตร์ (1302433) ขอส่งข้อมูลมูลเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการฝึกงาน เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาให้ความเห็นและลงมติ 
       1) อาจารย์ทิพสุดา  ญาณาภิรัต รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิตและกฎหมาย ได้น าเสนอจะ
ปรับรูปแบบรายวิชาฝึกงานทางรัฐศาสตร์ (รหัสวิชา 1302433) คือจะปรับให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะภาค
เรียนที ่1 และภาคเรียนที่ 2 แต่ละปีการศึกษา ซ่ึงจะไม่เปิดรายวิชานี้ในภาคเรียนที่ 3 มีเหตุผลจากการที่ได้รับ
ความเห็นจากหน่วยงานที่นิสิตได้ไปฝึกงานด้วยว่าระยะเวลาในภาคเรียนที่ 3 มีระยะเวลาในการฝึกงานสั้นมาก 
และได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ส่วนการฝึกงานก็จะเป็นภาคเรียนละ 3 เดือนตลอดภาคการศึกษา ปรับปรุง
รายละเอียดใหม่คุณสมบัติของนิสิตฝึกงานว่าในพ้ืนฐานของนิสิตที่จะฝึกงานควรที่จะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ของปี
การศึกษาและนิสิตที่จะฝึกงานภาคเรียนสุดท้ายของนิสิตแต่ละคนนั้น จะเป็นผลดีที่นิสิตจะไดรับการจ้าง
ท างานต่อได้เลย ส่วนในด้านคุณสมบัติของนิสิตฝึกงาน คือ ถ้านิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ยที่ต่ าเกินไปก็จะมีผลต่อ 
การที่จะฝึกงาน ความกังวล และเป็นภาคเรียนสุดท้ายแล้ว อยากให้ก าหนดเกรดเฉลี่ยของนิสิตฝึกงานต้องเกรด
เฉลี่ย 2.00 เนื่องจากเป็นเกรดเฉลี่ยมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยในการก าหนดส าเร็จการศึกษา  

ส่วนเรื่องเตรียมความพร้อมของนิสิตฝึกงาน จะจัดเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต 
ก่อนจะไปฝึกงาน ประกอบไปด้วยดังนี้  
   1. โครงการแนะแนวนิสิตก่อนการฝึกงาน 



   2. โครงการอบรมบุคลิกภาพส าหรับนิสิตฝึกงาน 
   3. โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
   4. โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการส าหรับนิสิตฝึกงาน 
   5. การสัมภาษณ์นิสิตที่ประสงค์จะยื่นขอฝึกงาน 
   6. โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน 

ทั้งนี้ การจัดกระบวนการและโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิก่อนการฝึกงาน จะเริ่ม 
จัดในช่วงหลังสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งจะเป็นการเก็บชั่วโมงการอบรมและการให้เกียรติบัตรการ
อบรม หากนิสิตเข้าร่วมการอบรมไม่ถึง 80% จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านกระบวนการอบรมและจะไม่อนุญาตให้ยื่น
ขอฝึกงาน 
       2) อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี ได้น าเสนอการก าหนดสถานที่ฝึกงานให้นิสิตบางทีจะไม่
ตอบสนองกับความต้องการของนิสิตเองด้วย และจะเป็นข้อกังวลใจให้กับนิสิตทีบ่างทีเขามีสถานที่อยากไปฝึก
อยู่แล้วที่ได้เลือกเอาไว้ 
       3) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้น าเสนอค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ 
ดร.คู่บุญ จารุมณี สถานที่ฝึกงานที่เลือกให้จะมีความต้องการเพียงพอที่จะให้ฝึกงานหรือไม่  อีกเรื่องคือการ
ฝึกงานจะมีหน่วยกิตอยู่แค่ 3 หน่วยกิต ซึ่งจริง ๆ  แล้ว 3 หน่วยกิตวิธีการนับคือฝึกงาน 45 ชั่วโมงเท่ากับ 1 
หน่วยกิต แต่ตอนนี้ทางคณะให้นิสิตไปทั้ง 15 สัปดาห์ของหนึ่งภาคเรียนแล้วก็ไปฝึกงานกันจริง ๆ  ตั้งแตเ่วลา 
08.00 น. – 16.30 น. หรือว่าแล้วแต่หน่วยงานบางที่ เพราะฉะนั้น ในสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยก็ต้องฝึก 40 
ชั่วโมงแต่ว่านิสิตจะได้แค่ 3 หน่วยกิตเอง ส าหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อเสนอเพ่ิมเติมข้ึนมาในอนาคตข้างหน้าว่า
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการแก้ไข (อาจจะเอาไปเขียนใน มคอ.7) เรื่องแก้ไขจ านวนหน่วยกิตท่ีจะให้นิสิตที่
ฝึกงาน และประเด็นที่หน่วยงานเสนอว่าซัมเมอร์เวลาฝึกงานไม่เพียงพอแต่ด้วยตามระเบียบจริง ๆ  แล้ว
จ านวนชั่วโมงของนิสิตมันเกิน 
       4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้น าเสนอสิ่งที่
ต้องเพ่ิมข้ันตอนระบุเป็นปฏิทินเพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ซึ่งจะมาตอบการเลือกหน่วยงาน เว้น
ช่องให้นิสิตได้เสนอเข้ามาด้วยจะได้เห็นความต้องการของนิสิต จะเป็นหน่วยงานไหนและเราผู้ดูแลก็จะมาดูว่า
เหมาะสมหรือไม่ 
       5) อาจารย์ทิพสุดา  ญาณาภิรัต รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิตและกฎหมาย ได้น าเสนอใน
ส่วนของการปรับใหม่จะเริ่มในภาคเรียนที่ 2/2565 เพระว่าโครงการที่จะฝึกงานค่อนข้างจะใช้เวลาในการ
วางแผน จะมีการวางรูปแบบอาจารย์ผู้นิเทศตามประกบตั้งแต่ครั้งแรกท่ีออกไปฝึกงานเลย 
       6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอ  
สรุปการประชุม ดังนี้  

- เรื่องสืบเนื่อง จะใช้เอกสารปี 2565 
   - ภาระงานขั้นต่ า 6 หน่วยกิตต่อภาคเรียนการศึกษา 



   - เรื่องยืนยันรายวิชา จะบางรายวิชาสาขาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จะขอทบทวน
ว่าจะเปิดเฉพาะหลักสูตรปี 59 หรือว่าจะขอเปิด 2 หลักสูตร ให้ชี้แจงกลับมาด้วย 
   - ส่วนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ประสานงานส่งรายวิชาของทั้งปีการศึกษามา
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 
   - ส่วนของวิชาระเบียบวิธีวิจัย ให้เปิดแบบเดิมไป ส่วนวิชาการเมืองและความ
ยุติธรรมให้เปิดเบื้องต้นที่ 2 เซค (Sec) ให้ใช้รหัสวิชาของเอกการเมืองการปกครอง 
   - ส่วนเรื่องฝึกงานรับทราบข้อการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายพัฒนานิสิตได้ชี้แจง 
   - การจัดโครงการในการเรียนการสอนขอให้พิจารณา ตัว SDGs ด้วย 
  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา  เวลา 16.02 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นายมารุต  บุบผามาลา  
 
 
 

(นายมารุต  บุบผามาลา)         (อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล) 
       ผู้บันทึกการประชุม            ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


